

SỞ Y TẾ NINH THUẬN  
TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ  
PHAN RANG – THÁP CHÀM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:1112 /TTYT-KHNV

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 17 tháng 9 năm 2021

V/v trả lời ý kiến phản ánh của Đội  
Quản lý trật tự đô thị thành phố.

Kính gửi:

- Sở Y tế Ninh Thuận;
- Sở Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện Công văn số 2491/STTTT-TTCNTTTT ngày 13/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Thuận về việc trả lời phản ánh của Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Phan Rang – Tháp Chàm;

Trên Cổng thông tin điện tử tỉnh (Chuyên mục Hỏi – Đáp) tiếp nhận ý kiến phản ánh của Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Phan Rang – Tháp Chàm; địa chỉ 62 đường 16/4, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm có câu hỏi:

*“Do đặc thù công việc của đơn vị thường xuyên tiếp xúc với người dân cho nên việc tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19 là rất cần thiết. Trước đây khi đơn vị tiến hành đi tiêm nhưng chưa tiêm được với lý do là 3 người khi bác sĩ đo nói là bị huyết áp và 1 cá nhân nằm trong khu vực phong tỏa nên không đi tiêm được.*

*Yêu cầu Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang - Tháp Chàm kiểm tra lại danh sách của đơn vị và bố trí thời gian tiêm vắc xin trong thời gian sớm nhất”*

Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang – Tháp Chàm có ý kiến như sau:

Căn cứ theo Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 27/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 đợt 3 trên địa bàn thành phố; Đơn vị đã tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại Trường Tiểu học Thanh Sơn theo kế hoạch, tại thời điểm triển khai tiêm áp dụng khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin COVID-19 theo Quyết định số 3445/QĐ-BYT ngày 15/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19;

Theo nội dung phản ánh trên: Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Phan Rang – Tháp Chàm không có trong đối tượng tiêm mũi 1 tại Trung tâm Y tế thành phố nên không có danh sách đối tượng tiêm của Trung tâm Y tế thành phố quản lý;

Hiện nay, Trung tâm Y tế thành phố đang triển khai cho các Phòng khám và Trạm Y tế thực hiện tiêm. Ủy ban nhân dân các xã, phường lập danh sách đối tượng tiêm mũi 1 đợt 5 theo Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 16/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. Đề nghị Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố đăng ký danh sách những người hoãn tiêm, chưa được tiêm thuộc đối

tượng ưu tiên đúng theo qui định gửi về Ủy ban nhân dân các xã, phường/ Trạm Y tế xã, phường nơi đơn vị đóng để được xét duyệt tiêm.

Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang – Tháp Chàm kính báo cáo./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, KHNV.

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Mươi**